



Dự Luật trên Phiếu Bầu-H

H

Học Khu Thống Nhất Santa Ana, Dự Luật Phiếu Bầu Giới Hạn Nhiệm Kỳ của Ủy Viên Quản Trị

Các Ủy Viên của Hội Đồng Quản Trị Học Khu Thống Nhất Santa Ana có nên bị giới hạn trong ba (3) nhiệm kỳ không?

Phiếu bầu của quý vị có ý nghĩa gì

CÓ	KHÔNG
Một phiếu bầu "CÓ" là một phiếu ủng hộ việc áp dụng giới hạn nhiệm kỳ ba nhiệm kỳ đối với các thành viên của Hội Đồng đối với các nhiệm kỳ bắt đầu vào hoặc sau khi dự luật này được thông qua.	Một phiếu bầu "KHÔNG" là một phiếu phản đối việc áp dụng giới hạn nhiệm kỳ ba nhiệm kỳ đối với các thành viên của Hội Đồng đối với các nhiệm kỳ bắt đầu vào hoặc sau khi dự luật này được thông qua.

Ủng hộ và phản đối

ỦNG HỘ	PHẢN ĐỐI
Không có biện luận ủng hộ dự luật này được đệ trình.	Không có biện luận phản đối dự luật này được đệ trình.

Dự Luật trên Phiếu Bầu-H

Toàn Văn Dự Luật H Học Khu Thống Nhất Santa Ana

Bộ Luật Giáo Dục mục 35107(c) nêu rằng hội đồng quản trị của một học khu có thể thông qua một đề xuất nhằm giới hạn số nhiệm kỳ một thành viên của hội đồng quản trị của học khu có thể phục vụ trong hội đồng quản trị của học khu. Bất kỳ đề xuất nào giới hạn số nhiệm kỳ mà một thành viên của hội đồng quản trị học khu có thể phục vụ trong hội đồng quản trị của học khu sẽ chỉ áp dụng trong tương lai và sẽ không có hiệu lực trừ khi được đệ trình cho các cử tri của học khu tại một buổi bầu cử theo lịch trình quy định và đa số phiếu được bầu tán thành cho câu hỏi thông qua đề xuất.

Vào Ngày 11 Tháng Một, 2022, Hội Đồng Quản Trị Học Khu Thống Nhất Santa Ana đã thông qua Nghị Quyết #21/22-3434 đề xuất rằng các giới hạn nhiệm kỳ nên được áp dụng, tùy thuộc vào sự phê chuẩn của các cử tri trong Học Khu. Các nhiệm kỳ phục vụ sẽ được giới hạn trong ba nhiệm kỳ bốn-năm và một khi một thành viên hội đồng đã phục vụ các nhiệm kỳ của họ, thành viên hội đồng đó sẽ không được phép phục vụ lần nữa trong tương lai. Các dự luật đó sẽ đảm bảo rằng các thành viên cộng đồng bổ sung sẽ có cơ hội phục vụ trong hội đồng quản trị.

Phân Tích Khách Quan Học Khu Thống Nhất Santa Ana Dự Luật H

Dự luật này được đưa vào phiếu bầu bởi Hội Đồng Quản Trị ("Hội Đồng") của Học Khu Thống Nhất Santa Ana (" Học Khu"). Dự luật này, nếu được phê chuẩn bởi đa số phiếu được bầu cho dự luật, sẽ giới hạn số nhiệm kỳ mà một thành viên có thể phục vụ trong Hội Đồng.

Hội Đồng bao gồm năm thành viên. Mỗi thành viên của Hội Đồng do dân cử với nhiệm kỳ bốn năm. Hiện tại, không có giới hạn về số nhiệm kỳ mà một thành viên có thể phục vụ trong Hội Đồng. Dự luật này sẽ áp dụng giới hạn ba nhiệm kỳ đối với các thành viên của Hội Đồng. Giới hạn ba nhiệm kỳ sẽ là giới hạn trọn đời áp dụng cho các nhiệm kỳ không liên tiếp. Điều này có nghĩa là một người đã phục vụ ba nhiệm kỳ trên cương vị thành viên của Hội Đồng sẽ không thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ nào nữa trên cương vị thành viên của Hội Đồng.

Nếu dự luật này được phê chuẩn, nó sẽ áp dụng sau này cho các nhiệm kỳ của các thành viên Hội Đồng, bắt đầu sau khi dự luật này được phê chuẩn. Điều này có nghĩa là một thành viên của Hội Đồng hiện đang phục vụ trong Hội Đồng sẽ hội đủ điều kiện để phục vụ ba nhiệm kỳ bổ sung trong Hội Đồng.

Một phiếu bầu "CÓ" là một phiếu ủng hộ việc áp dụng giới hạn nhiệm kỳ ba nhiệm kỳ đối với các thành viên của Hội Đồng đối với các nhiệm kỳ bắt đầu vào hoặc sau khi dự luật này được thông qua.

Một phiếu bầu "KHÔNG" là một phiếu phản đối việc áp dụng giới hạn nhiệm kỳ ba nhiệm kỳ đối với các thành viên của Hội Đồng đối với các nhiệm kỳ bắt đầu vào hoặc sau khi dự luật này được thông qua.